



ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมออกร้าน  
งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20

\*\*\*\*\*

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ เขตชิบูยะ กรุงโตเกียว นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมออกร้านประเภทต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 20 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์จับสลากตำแหน่งพื้นที่บูทเพื่อออกร้าน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเพิ่มเติมดังนี้

1. เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมออกร้านในปีนี้อันจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านผลไม้และร้านขายสินค้าและบริการ แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสถานที่ และกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของสำนักงานเขตชิบูยะ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมออกร้านภายในงานอย่างรอบคอบ และไม่สามารถจัดสรรบูทให้แก่ผู้สมัครทุกรายได้

2. ขอความร่วมมือผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมออกร้าน กรุณาชำระค่าบูทให้ครบถ้วน โดยมีกำหนดเวลาระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งผู้ออกร้านจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

	(ภาษาญี่ปุ่น)	(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อธนาคาร	三井住友銀行	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Swift code: SMBCJPJT
สาขา	渋谷駅前支店	Shibuya Ekimae Branch
รหัสสาขา	234	234
ที่อยู่	東京都渋谷区道玄坂 1-7-4	1-7-4 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043
ประเภทบัญชี	普通	Ordinary
หมายเลขบัญชี	4380630	4380630
ชื่อบัญชี	ティーエスピータイヨウ (カ)	TSP TAIYO INC.

\* หลังจากทำการโอนเงินแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน พร้อมทั้งส่งโทรสาร มาที่บริษัท TSP Taiyo Inc. (หมายเลขโทรสาร: 03-3791-0937) โดยระบุหมายเลขผู้ออกร้านและชื่อร้าน ตามรายละเอียดของประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมออกร้านบนเว็บไซต์ ในแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินให้ชัดเจน (เช่น หมายเลขผู้ออกร้าน R1 / ชื่อร้าน อร่อยมาก เป็นต้น) ทั้งนี้ หากไม่มีการระบุข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจน จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นยอดเงินของร้านใด

### อัตราค่าเช่าคูกาที่ต้องชำระ

1) คูกาจำหน่ายอาหาร	อัตรา	310,000 เยน ต่อคูกา
2) คูกาจำหน่ายผลไม้ และเครื่องต้มน้ำผลไม้สด	อัตรา	230,000 เยน ต่อคูกา
3) คูกาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและบริการ	อัตรา	230,000 เยน ต่อคูกา
4) คูกาจำหน่ายเครื่องต้ม	อัตรา	530,000 เยน ต่อคูกา
5) คูการ้านซูเปอร์มาร์เก็ตไทย	อัตรา	1,840,000 เยน ต่อ 8 คูกา

### หมายเหตุ

\* การจำหน่ายผลไม้ที่มีการปอกให้ชิม เครื่องต้มน้ำผลไม้สด เครื่องต้มอื่น ๆ และสินค้าบริโภคที่ต้องมีการขงผสมหรือปรุงอาหาร ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาและชำระค่าเช่าอุปกรณ์เพิ่ม ตามข้อกำหนดของสำนักงานอนามัยเขตชิบุยะ คือ เครื่องทำน้ำร้อน อ่างล้างมือ และอ่างล้างภาชนะ (ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องติดต่อบริษัทผู้รับเหมาจัดงานโดยตรงเพื่อประสานเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น)

\* ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมออกร้านที่ไม่ชำระเงินค่าคูกา หรือชำระเงินไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมงาน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาจัดสรรคูกาให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติในบัญชีสำรองเข้าร่วมงานฯ ต่อไป

\* สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเช่าคูกาที่ชำระแล้วให้แก่ผู้ออกร้านในทุกกรณี

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดสรรตำแหน่งคูกาของร้านต่าง ๆ โดยการจับสลาก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการประชุมร่วมกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมออกร้าน และจับสลากพื้นที่คูกา ในวันที่ **5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.** ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกและชำระเงินค่าเช่าคูกาแล้วเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าคูกาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท TSP Taiyo Inc. ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 03-3712-1125

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

15 มีนาคม 2562